

ĐỔI MỚI TRÊN QUÊ HƯƠNG

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN VĂN LINH

NGUYỄN ĐÌNH PHÁCH *

ĐẢNG bộ, nhân dân tỉnh Hưng Yên hết sức phấn khởi, tự hào bởi qua gần 20 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng đã có những bước tiến cơ bản, quan trọng, góp phần vào thành tựu chung của cả nước và tô thắm thêm truyền thống quê hương của đồng chí Nguyễn Văn Linh, người Tổng Bí thư đầu tiên của thời kỳ đổi mới.

Tháng 1-1997, tỉnh Hưng Yên được tái lập, trong hoàn cảnh thu ngân sách trên địa bàn tỉnh chỉ đạt 82 tỉ đồng và là một trong những tỉnh nghèo của cả nước. Sau hơn 8 năm xây dựng và trưởng thành, Hưng Yên thực hiện một cuộc bứt phá mạnh mẽ, năm 2004 thu ngân sách đạt 910 tỉ đồng, GDP bình quân đầu người 6 triệu đồng/năm, đứng thứ 19 trong tổng số 64 tỉnh, thành phố của cả nước.

Nhìn tổng thể, năm 2004, các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong đó: tốc độ tăng trưởng kinh tế 12,8%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh và tích cực theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ (cơ cấu kinh tế nông nghiệp - công nghiệp và xây dựng - dịch vụ với các tỷ lệ tương ứng là: 35,3% - 33,2% -

31,5%). Giá trị sản xuất công nghiệp đạt gần 6.000 tỉ đồng, tăng 29,3%; giá trị sản xuất nông nghiệp và thủy sản bình quân là 2.600 tỉ đồng/năm, mức tăng trưởng bình quân 5,5%/năm. Cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng chăn nuôi, giảm tỷ trọng trồng trọt, phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng theo hướng sản xuất hàng hóa. Kinh tế dịch vụ tăng bình quân 15%/năm; kim ngạch xuất khẩu đạt 183 triệu USD. Hệ thống thương mại bước đầu được sắp xếp phù hợp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 3.011 tỉ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 5%; 85% số trạm y tế xã có bác sĩ; 50% số làng đạt tiêu chuẩn làng văn hóa; tình hình chính trị ổn định, quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hoạt động đối ngoại được mở rộng và tăng cường. Vị thế của Hưng Yên tiếp tục được nâng cao. Bước nhảy vọt ấy là kết quả của sự quan tâm đầu tư kịp thời, có hiệu quả của trung ương, sự nỗ lực của mỗi người dân, của các cấp, các ngành, đặc biệt là sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy ở Hưng Yên.

* Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên

Đại hội XIV và XV của Đảng bộ tỉnh xác định: phải tranh thủ thời cơ, khắc phục những yếu kém, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tăng trưởng kinh tế nhanh, vững chắc, đi đôi với cải thiện, nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, tạo cơ sở vững chắc để Hưng Yên tiếp tục phát triển nhanh hơn.

Với tư tưởng chỉ đạo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ra các nghị quyết và chương trình hành động phát triển kinh tế - xã hội như, Nghị quyết số 06, ngày 6-7-2004: *Về đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2001 - 2005*; Nghị quyết số 08: *Về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp*; Nghị quyết số 09: *Về tiếp tục nhiệm vụ hợp tác đầu tư giai đoạn 2001 - 2005*; Chương trình hành động số 31: *Về đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn...* Qua đó, chúng tôi định hướng rõ, xác định trúng những nhiệm vụ trọng tâm, tìm đúng những bước đi của riêng mình, nhằm xây dựng Hưng Yên phát triển bền vững và thịnh vượng.

Là một tỉnh thuần nông, kết cấu hạ tầng về giao thông còn yếu kém, công nghiệp hầu như chưa có gì, du lịch - dịch vụ nhỏ bé... Do vậy, Hưng Yên được coi là một trong những tỉnh nghèo và khó khăn nhất trong các tỉnh vùng đồng bằng Bắc Bộ. Nhưng, Hưng Yên ở một vị trí thuận lợi bên dòng sông Hồng, được bồi đắp bởi đất phù sa, rất thích hợp cho việc trồng lúa, cây ăn quả, cây công nghiệp, ở trong vùng kinh tế trọng điểm của Đông Bắc Bộ - khu vực kinh tế năng động của cả nước với thị trường nội địa rộng lớn. Do đó, Hưng Yên có thuận lợi trong việc trao đổi sản phẩm với thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định và các địa phương khác. Hưng Yên lại có đường sắt Hà Nội -

Hải Phòng; có các đường quốc lộ 5, 38, 39 trên địa bàn, có đường vành đai 3 từ cầu Thanh Trì - Hưng Yên, có nguồn lao động dồi dào, tình hình kinh tế - xã hội ổn định. Đó chính là những điều kiện thuận lợi, những lợi thế so sánh cho việc đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội của Hưng Yên.

Ngoài những lợi thế trên, Hưng Yên đang tích cực cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường mối quan hệ kinh tế với các tỉnh, thành phố trong cả nước và các nước, các tổ chức quốc tế; hệ thống hành chính đang được cải thiện nhằm giảm tối đa các thủ tục phiền hà, đơn giản hóa các thủ tục hành chính để thu hút các doanh nghiệp trong nước, ngoài nước đến đầu tư.

Những năm qua, Hưng Yên đã thực hiện nhiều chính sách thông thoáng, hấp dẫn cho các nhà đầu tư. Quan điểm, chủ trương của tỉnh trong việc phát triển kinh tế - xã hội là tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư. Đây được coi là một nhiệm vụ và là một yêu cầu quan trọng trong việc thực hiện Luật Doanh nghiệp. Trong thời gian tới, cùng với việc thực hiện các quy định của Chính phủ về bãi bỏ các giấy phép làm cản trở quá trình đầu tư phát triển kinh tế, Hưng Yên chủ động thực hiện tốt các chính sách khuyến khích đầu tư trên địa bàn tỉnh. Tỉnh tạo điều kiện tối đa cho các doanh nghiệp vào đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh như: cải cách và giảm nhẹ các thủ tục hành chính, thực hiện phương án "một cửa"; tham gia cùng các doanh nghiệp tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm cho các doanh nghiệp; trực tiếp gặp gỡ, tổ chức các hội nghị để nghe ý kiến các doanh nghiệp, nhằm giúp đỡ các doanh nghiệp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc có liên quan đến các chế độ, chính sách ở địa phương. Xây dựng và ban hành những chính sách ưu đãi thu hút đầu tư

vào các khu công nghiệp của tỉnh như giá thuê đất, chính sách về miễn giảm thuế, chính sách hỗ trợ đào tạo công nhân kỹ thuật, hỗ trợ giải phóng mặt bằng... Danh mục các dự án khuyến khích đầu tư được tỉnh công bố cho các nhà đầu tư chọn lựa phù hợp với khả năng của họ. Đồng thời tỉnh chú trọng phát triển nguồn nhân lực, có chính sách, biện pháp thu hút nhân tài đến làm việc...

Với mong muốn động viên mọi thành phần kinh tế, doanh nghiệp tập trung nguồn lực, trên tinh thần mọi người có thể đầu tư sản xuất trên đất Hưng Yên tỉnh sẽ không đưa thêm bất kỳ một thủ tục hành chính nào ngoài quy định của trung ương và tạo điều kiện giải quyết các vấn đề, nhất là bảo đảm sự hài hòa giữa lợi ích của doanh nghiệp, người lao động và của xã hội.

Do có cơ chế đúng, việc thu hút dự án tăng khá, nhiều dự án triển khai nhanh, sớm đi vào sản xuất có hiệu quả. Hầu hết các doanh nghiệp chấp hành tốt các quy định của Nhà nước và của tỉnh. Các công trình trung ương đầu tư trên địa bàn triển khai bảo đảm đúng tiến độ. Các công trình do địa phương quản lý được triển khai tích cực, bảo đảm tiến độ đề ra. Hết năm 2004, thu hút được 320 dự án đầu tư, với số vốn đăng ký 730 triệu USD, trong đó có 68 dự án đã đi vào hoạt động, tạo ra 80% tổng giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh, góp phần quan trọng vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động và cơ cấu đầu tư. Hiện nay, Hưng Yên có hơn 400 doanh nghiệp hoạt động với nguồn vốn huy động là 1.260 tỉ đồng, góp cho ngân sách bình quân trên 30 tỉ đồng mỗi năm, thu hút trên 4 vạn lao động tới làm việc.

Trong nông nghiệp, Tỉnh ủy chủ trương cho phép các hộ tiến hành việc dồn điền đổi thửa, khắc phục tình trạng manh mún ruộng đất, góp phần thực hiện tốt các chương trình

chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con vật nuôi. Để đạt được mô hình 50 triệu đồng/ha canh tác, tỉnh đã có cơ chế, chính sách hỗ trợ khuyến khích nông dân giải quyết "đầu ra" sản phẩm bằng việc tiếp nhận các dự án chế biến thực phẩm và chế biến thức ăn gia súc như: Công ty Chế biến thức ăn gia súc Cargill với vốn đầu tư 12 triệu USD, có khả năng tiêu thụ khoảng 200.000 tấn/năm các sản phẩm ngô, gạo, đậu tương; Nhà máy chế biến thực phẩm đông lạnh Kim Động; Nhà máy chế biến thịt của Công ty trách nhiệm hữu hạn Hiến Thành; Nhà máy chế biến thực phẩm của Công ty liên doanh trách nhiệm hữu hạn Việt - Đức; Nhà máy chế biến tinh dầu xuất khẩu của Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt - Mỹ. Để các dự án, các nhà máy đi vào sản xuất ổn định, có hiệu quả, tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các địa phương chủ động xây dựng quy hoạch vùng sản xuất chuyên canh, bảo đảm cung cấp nguyên liệu ổn định, lâu dài cho các nhà máy. Chấp thuận để các dự án đầu tư trên địa bàn có cơ chế hỗ trợ đối với nông dân trong sản xuất nguyên liệu và ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm. Để tạo điều kiện cho các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp đi vào hoạt động, phát triển đúng hướng, tỉnh tập trung chỉ đạo tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã. Thực hiện hỗ trợ tiền điện bơm nước, tiền mua giống cây trồng, con vật nuôi có năng suất và chất lượng cao.

Tỉnh đã ban hành nhiều văn bản, hướng dẫn nhằm thu hút đầu tư và thực hiện nhiều chính sách ưu đãi như: áp dụng giá thuê đất ở mức thấp nhất; sớm công khai giá thuê đất, quy hoạch chi tiết các khu, cụm công nghiệp; cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thông thoáng, cởi mở, tránh gây phiền hà đối với chủ đầu tư... Khuyến khích nông dân

chuyển đổi cơ cấu sản xuất, chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, gắn với thị trường tiêu thụ trên cơ sở lợi thế của từng địa phương. Đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ khoa học - công nghệ đến người sản xuất, tăng cường công tác khuyến nông ở cơ sở.

Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhất là cơ cấu cây trồng, vật nuôi chưa ổn định do biến động của thị trường và công tác quy hoạch chưa làm tốt, chính sách và biện pháp phát triển kinh tế, nhất là phát triển nông nghiệp chưa thông thoáng, chưa đồng bộ, Hưng Yên vẫn khuyến khích, tạo điều kiện cho phát triển loại hình kinh tế trang trại. Đến nay, tỉnh có trên 1.500 trang trại có quy mô thu nhập từ 30 đến 100 triệu đồng/năm. Có thể khẳng định, đây là một chủ trương đúng đắn nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, khi quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa, các khu công nghiệp phát triển nhanh, dẫn đến đất cho sản xuất nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp. Sự phát triển nhanh và hiệu quả của kinh tế trang trại đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển tương đối nhanh và bền vững của nền kinh tế, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp, đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; góp phần xóa đói, giảm nghèo, nâng cao trình độ văn hóa và tay nghề cho bà con nông dân, từng bước rút ngắn khoảng cách về nhận thức và thu nhập giữa nông thôn và thành thị.

Để phát huy những thành tựu, tranh thủ những thời cơ, vận hội mới, Hưng Yên tập trung khai thác tối đa lợi thế so sánh để giảm chi phí sản xuất các sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh cao các hàng hóa; tăng nhanh tỷ lệ sản phẩm công nghiệp sử dụng công nghệ cao, sớm đưa các dự án mới vào sản xuất; khai thác tốt các thị trường trong và ngoài

nước; tiếp tục khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển sản xuất, ưu tiên các dự án có quy mô lớn và đóng góp nhiều cho ngân sách.

Các công trình do trung ương đầu tư như: Cầu Yên Lệnh, đường 39A, Nhà máy Thép Việt - Ý bảo đảm đúng tiến độ ... Công nghiệp địa phương tiếp tục tăng, nhất là khu vực ngoài quốc doanh. Các công trình do địa phương quản lý được triển khai tích cực, bảo đảm tiến độ đề ra như Khu công nghiệp Phố Nối A, Phố Nối B. Các khu công nghiệp, làng nghề tiếp tục được sắp xếp, đổi mới và có cơ chế hỗ trợ, đang đi vào hoạt động có hiệu quả. Công nghiệp liên tục tăng trưởng cao đã thúc đẩy chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa. Năm 2004, giá trị công nghiệp xây dựng vượt lên chiếm trên 1/3 tổng sản phẩm kinh tế của tỉnh.

Các ngành dịch vụ tiếp tục phát triển, đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân. Ngành thương mại đẩy mạnh việc xúc tiến thương mại và hội nhập kinh tế quốc tế, dự báo trước nhu cầu thị trường để định hướng sản xuất gắn với thị trường. Xây dựng mạng lưới kinh doanh thương mại - dịch vụ, mạng lưới chợ, chú trọng nhu cầu phát triển dân cư, phát triển đô thị, mạng lưới tiêu thụ và kinh doanh nông sản thực phẩm gắn với công nghiệp chế biến và các khu công nghiệp, dịch vụ, du lịch. Cung cấp kịp thời thông tin thương mại cho các đối tượng sản xuất, kinh doanh. Trong cơ cấu đầu tư cho phát triển các ngành dịch vụ, tỉnh chúng tôi tập trung ưu tiên đẩy nhanh tiến độ dự án mở rộng mạng lưới viễn thông, đặc biệt tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt kế hoạch hợp tác với Hà Nội trong việc tiêu thụ sản phẩm, du lịch

sông Hồng và xây dựng trung tâm thương mại của tỉnh tại Hà Nội.

Xây dựng kết cấu hạ tầng, như đường giao thông và hệ thống điện, thông tin, các cơ sở công nghiệp trọng yếu được coi là mũi đột phá quan trọng hiện nay để Hưng Yên tạo ra thế địa lợi, phá vỡ sự thúc thủ của mảnh đất nằm lọt giữa vùng phù sa châu thổ sông Hồng.

Những năm qua, tỉnh đã đầu tư hơn 200 tỉ đồng - gần bằng 30% ngân sách tập trung để giải quyết vấn đề giao thông. Đã hoàn thành tuyến quốc lộ 39 A, mở rộng và nâng cấp đường 39B; tiếp tục đầu tư nâng cấp đường 179, đầu tư xây dựng bến phà La Tiến qua sông Luộc và phà Bình Minh qua sông Hồng sang Hà Tây; đầu tư cải tạo, nâng cấp đường 195 nhằm góp phần bảo đảm thuận lợi việc đi lại của nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt là các xã ven đê, tôn tạo cầu Triều Dương... Đồng thời triển khai xây dựng các tuyến giao thông thủy bộ huyết mạch trong tỉnh và quốc gia, Hưng Yên đã bê-tông hóa gần 400 km đường liên xã, liên thôn bằng mọi nguồn vốn, chủ yếu là do nhân dân đóng góp. Bên cạnh đó, tỉnh đã đầu tư trên 60 tỉ đồng xây lắp mới 142 trạm biến thế, hơn 100 km đường dây trung thế và sửa chữa lớn lưới điện, bảo đảm 100% số xã được dùng điện. Giao thông, điện đi trước mở đường đã khai thông và trở thành động lực to lớn đối với sản xuất công nghiệp và hệ thống dịch vụ, xuất nhập khẩu của tỉnh; là nhân tố quan trọng để thu hút, kêu gọi các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đến đầu tư và làm ăn ổn định lâu dài ở Hưng Yên.

Với nhận thức cơ sở là địa bàn căn bản, là nền tảng quyết định sự thành bại đối với tiến trình phát triển của tỉnh, với phương châm hướng về cơ sở, vì cơ sở và cho cơ sở, Đảng

bộ và chính quyền các cấp Hưng Yên đã dành tất cả sự ưu tiên, những điều kiện tốt nhất trong điều kiện và khả năng có thể cho cơ sở, nhất là những xã còn khó khăn. Để cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đầy đủ về vai trò quan trọng của chuyển đổi cơ cấu kinh tế, chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao trình độ trước hết cho đội ngũ cán bộ và tầng lớp nhân dân. Các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội xác định việc gắn với cơ sở, sát dân, kịp thời giải quyết mọi vấn đề tại cơ sở, thực hiện tốt *Quy chế Dân chủ ở cơ sở* là tiêu chí đánh giá và tiêu chuẩn thi đua về đổi mới nội dung và phong cách làm việc của mình. Xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ và nhân dân có năng lực, tâm huyết với việc xây dựng và phát triển quê hương. Đây chính là "chìa khóa", là động lực bảo đảm thành công trong mỗi bước phát triển mới ở Hưng Yên.

Để xây dựng Hưng Yên ngày càng giàu đẹp, tỉnh xác định những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong thời gian tới như sau:

Một là, có cơ chế phù hợp huy động các nguồn vốn toàn xã hội cho đầu tư phát triển, bảo đảm sự tăng trưởng bền vững. Khai thác tốt các nguồn lực, nhất là nguồn lực trong nhân dân và trong các doanh nghiệp, quản lý và tổ chức tốt nguồn thu ngân sách trên địa bàn tỉnh, thực hiện tiết kiệm chi và tăng chi hợp lý cho đầu tư phát triển. Điều chỉnh kịp thời quy hoạch kinh tế - xã hội, quy hoạch đất đai, quy hoạch đô thị, khai thác mọi lợi thế để đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với đô thị hóa.

Hai là, chỉ đạo chặt chẽ và có định hướng cụ thể cho từng vùng, từng cơ sở, nhất là ở vùng sâu, vùng xa đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phát triển nông

thôn theo hướng nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của hàng hóa; khuyến khích phát triển kinh tế trang trại đi đôi với nâng cao hiệu quả kinh tế; đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật và công nghệ trực tiếp đến người sản xuất; nhân rộng mô hình 50 triệu đồng/ha canh tác.

Ba là, thực hiện hiệu quả chính sách ưu đãi đầu tư, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các dự án đầu tư vào địa bàn tỉnh. Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư được coi là một nhiệm vụ và là một yêu cầu trong việc thực hiện Luật Doanh nghiệp. Trong thời gian tới, cùng với việc thực hiện các quy định của Chính phủ trong việc bãi bỏ các giấy phép làm cản trở quá trình đầu tư phát triển kinh tế, Hưng Yên chú trọng thực hiện tốt các chính sách khuyến khích đầu tư; hướng dẫn, giúp đỡ các thành phần kinh tế trong việc định hướng đầu tư. Nâng cao trách nhiệm và chất lượng thẩm định trước khi phê duyệt dự án, bảo đảm năng lực đầu tư và hiệu quả sản xuất kinh doanh. Kiểm tra, rà soát các thủ tục cấp phép đầu tư cho cả đối tượng trong và ngoài nước. Cải cách và giảm nhanh các thủ tục hành chính, thực hiện phương án "một cửa".

Bốn là, để du lịch - dịch vụ trở thành ngành kinh tế động lực của tỉnh, Hưng Yên tập trung làm tốt việc nâng cao nhận thức về vị trí và vai trò của du lịch; khẩn trương quy hoạch tổng thể phát triển du lịch của tỉnh đến năm 2010, coi trọng bảo vệ, giữ gìn cảnh quan thiên nhiên và các di tích lịch sử văn hóa, lịch sử để tổ chức các "tua" du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng; tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách để tăng cường đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật của tỉnh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nói chung, trong đó có du lịch. Rà soát tất cả các ngành dịch vụ; tích cực tìm kiếm và mở rộng thị trường để đẩy mạnh xuất

khẩu hàng hóa và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; đẩy mạnh xúc tiến thương mại và hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế.

Năm là, kết hợp phát triển kinh tế với công bằng xã hội, thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, tạo chuyển biến cơ bản về văn hóa - giáo dục - y tế và các vấn đề xã hội khác nhằm nâng cao mức sống toàn diện của nhân dân. Làm tốt công tác dân vận, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước các cấp về kỷ luật, kỷ cương. Tích cực đấu tranh và xử lý nghiêm minh các biểu hiện quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, gây phiền hà cho nhân dân.

Sáu là, làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của đảng bộ các cấp; tiếp tục củng cố về tổ chức, mở rộng dân chủ, tăng cường kỷ luật và giữ gìn sự đoàn kết trong Đảng; tích cực thực hiện công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt, cấp ủy và đảng viên gương mẫu trong học tập, rèn luyện; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với các tổ chức, đoàn thể trong hệ thống chính trị; giữa Đảng với nhân dân.

Phát huy những thành tựu đã đạt được trong thời gian qua, với quyết tâm và sự tự tin, Đảng bộ, nhân dân Hưng Yên tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện một cách mạnh mẽ hơn nữa, phát huy truyền thống quý báu, đoàn kết chặt chẽ, tạo những bước trưởng thành mạnh hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn trong thời gian tới, xứng đáng với niềm tự hào là quê hương của Cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. □